

Đức Thánh Cha Phanxicô trở lại Vatican sau khi xuất viện

Thanh Quảng sdb



Đức Thánh Cha Phanxicô trở lại Vatican vào sáng thứ Sáu (16/6/2023) sau khi được xuất viện từ bệnh viện Gemelli Policlinic, ngài đi đường vòng như thường lệ ghé qua Đền Thờ Đức Bà Cả để cầu nguyện trước bàn thờ Mẹ và thăm chào một số nữ tu.

(Tin Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô đã được xuất viện từ Bệnh viện Gemelli vào sáng thứ Sáu (16/6/2023) sau ca phẫu thuật bụng vào ngày 7 tháng 6 và đã trở lại Vatican.

Trong một tuyên bố ngắn hôm thứ Năm, Giám đốc Văn phòng Báo chí Tòa thánh, Ông Matteo Bruni, thông báo với báo chí rằng Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ được xuất viện vào sáng nay.

Khi rời bệnh viện, Đức Thánh Cha Phanxicô dừng lại chào hỏi những người hiện diện. Bác sĩ phẫu thuật cho ĐTC, Tiến sĩ Sergio Alfieri, cho biết Đức Thánh Cha khỏe, thậm chí còn khỏe hơn trước.

Trả lời câu hỏi của một số nhà báo về tình trạng của ngài, Đức Thánh Cha nói "Tôi vẫn còn sống" và bày tỏ sự đau buồn trước những cái chết bi thảm của những người di cư Hy Lạp.

Sau khi Đức Thánh Cha rời bệnh viện, theo truyền thống, ngài đi đường vòng đến Vương cung thánh đường Đức Bà Cả ở Rôma để cầu nguyện trước bàn thờ Đức Mẹ Bàu Chữa Dân Thành Roma.



Đức Thánh Cha Phanxicô cầu nguyện tại Vương cung thánh đường Đức Bà Cả

Cũng như, Đức Thánh Cha đã dừng chân tại Vương cung thánh đường khi trở lại Vatican, sau khi nhập viện vì bệnh viêm phế quản vào ngày 1 tháng 4 năm 2023 và sau cuộc phẫu thuật ruột kết vào ngày 14 tháng 7 năm 2021.

Trước khi trở về Vatican qua Cổng Perugino, Đức Thánh Cha đã ghé thăm các nữ tu của Học viện Maria Santissima Bambina, gần Vatican, đang ở Rôma để tham dự Tổng Tu nghị.

Bên ngoài Cổng Perugino, Đức Thánh Cha đã chào các nhân viên thực thi pháp luật và cảm ơn họ vì sự phục vụ của họ.

Trở lại sinh hoạt bình thường

Ông Bruni đã thường xuyên cho hay sự tiến triển của Đức Thánh Cha, cho hay đội ngũ y tế cho biết vết mổ của ĐTC được lành và "quá trình hậu phẫu và phục hồi diễn ra bình thường."

Không có biến chứng nào với cuộc phẫu thuật của Đức Thánh Cha .

Theo các bác sĩ, Đức Thánh Cha Phanxicô có thể tiếp tục tông du và các hoạt động bình thường, nhưng không nên mang xách gì nặng.

Các cuộc họp sắp tới

Do cuộc phẫu thuật và quá trình hồi phục sau đó, các cuộc yết kiến của Đức Thánh Cha sẽ bị đình chỉ cho đến Chủ nhật ngày 18 tháng Sáu.

Vatican đã xác nhận sẽ có giờ Kinh Truyền Tin Chúa Nhật, và các buổi tiếp kiến khác.

Tuy nhiên, Buổi tiếp kiến chung ngày 21 tháng 6 sẽ bị hủy bỏ để Đức Thánh Cha tĩnh dưỡng.

Trong chương trình nghị sự của ngài, Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ có Chuyến Tông du đến Bồ Đào Nha, từ ngày 2 đến ngày 6 tháng 8, nhân Ngày Giới trẻ Thế giới, và Mông Cổ, từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 4 tháng 9.



Đức Thánh Cha Phanxicô trở ghé thăm bệnh viện ung thư nhi đồng tại Gemelli

Sự dịu hiền tại Bệnh viện Gemelli

Sáng thứ Năm, Đức Thánh Cha Phanxicô đã ghé thăm khoa ung thư dành cho trẻ em của bệnh viện, nơi mà ngài đã đến thăm trong lần năm viện cuối cùng trước Tuần Thánh vì bệnh viêm phế quản.